
บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 คร้ังท่ี 1/2553 

ประชุม ณ หอ้งฟอร์จูน แพลทตินัม่ ชั้น 3 โรงแรม แกรนด ์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 
เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 
----------------------------------------------------------- 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.15 น.  
 

นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ  (เลขานุการบริษทั) กล่าวสวสัดีผูถื้อหุ้นและกล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารท่ี
มาร่วมประชุม ดงัน้ี 

นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการ 1.  
นายจาํรูญ    ชินธรรมมิตร์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 2.  
นายประภาส    ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบริหารและสาํนกังาน 3.  
นายพรศิลป์    แตม้ศิริชยั  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานผลิตและเทคนิค 4.  
นายธวทัชยั    โรจนะโชติกลุ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบริหารและสาํนกังาน 5.  
นายประมูล    วเิชียรสินธ์ุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6.  
นายสุขมุ    โตการัณยเศรษฐ ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบญัชีและการเงิน 7.  
นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการบริษทั 8.  
นายศุภสร    สุขะนินทร์  กรรมการ 9.  
นางสาวดวงแข    ชินธรรมมิตร์ กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 10.  
นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานทรัพยากรบุคคล 11.  
นายสมชาย    ชินธรรมมิตร์ กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 12.  
นายชลชั    ชินธรรมมิตร์  กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานพฒันาธุรกิจ 13.  
นายชาตรี    ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 14.  
นายสมชาติ    ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 15.  
พล.ต.อ. บุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ กรรมการอิสระ  16.  
นายสิทธิ    ลีละเกษมฤกษ ์ กรรมการอิสระ  17.  
นายธชัพงษ ์ ภากรศิริวงศ ์ กรรมการ 18.  
นางอินทิรา  สุขะนินทร์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานพฒันาธุรกิจ 19.  

และบริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีมาร่วมการประชุมในคร้ังน้ี จากบริษทั สํานกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั  คือ คุณประภาศรี  
ลีลาสุภา     และ   คุณวรรณีย ์  สุขเพง็ 
 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีดี จึงเชิญตวัแทนในการตรวจนบัคะแนน 3 คน 
ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชี เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  และตวัแทนผูถื้อหุน้  

ตวัแทนบริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน (นายฤทธ์ิเจริญ ขาวเขียว) 1.  
ตวัแทนบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน (นางสาวฐิตารีย ์ กนัเพช็ร) 
ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน (นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. 

2.  
3.  



 
ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และแจง้จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทราบ

วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 131 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 147 ราย รวมจาํนวนผูม้าประชุมดว้ยตนเองและ
ผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ิน 278 ราย นบัรวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน  1,250,167,838 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 80.66 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 1,550,000,000 หุ้น ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552  คร้ังท่ี 1/2553  

จากนั้นมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัการลงคะแนน ดงัน้ี 
1.  บริษทัฯ จดัใหมี้การบนัทึกเสียงและวดีีทศัน์สาํหรับการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2.  เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2552 คร้ังท่ี 1/2553 ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553 
3.  มีการประกาศในเวบ็ไซตข์อบริษทัฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑข์องบริษทัฯ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2552 -  16 ธนัวาคม 2552 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลและวาระตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

4.  วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น    ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นของตนหรือท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะ และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบัจาํนวนหุน้ของตนหรือท่ีไดรั้บ
มอบฉนัทะ  ทั้งน้ี เพ่ือความรวดเร็ว  จะมีการนบัคะแนนเสียงโดยนาํเอาคะแนนทั้งหมดตั้งหกัดว้ยจาํนวนคะแนนเสียงของผูท่ี้ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันั้น ในแต่ละวาระจะให้เจา้หนา้ท่ีรับใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นแลว้ส่งให้กรรมการตรวจนบั
คะแนน   
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2551  
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 27 

กมุภาพนัธ์ 2552 ปรากฏตามสาํเนาท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ 
ผูถื้อหุน้กล่าวถึงเร่ืองของชาํร่วยและการลงช่ือเยีย่มชมโรงงาน     
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติมท่ีประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปี 2551 คร้ังท่ี 

1/2552 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการการดาํเนินงานในรอบปี 2552 
ประธานฯ  ขอให ้นายจาํรูญ  ชินธรรมมิตร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

 
นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) นาํเสนอรายงานประจาํปี 2552 ซ่ึงบริษทัมีวิสัยทศัน์มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีให้ความหวานและพลงังาน รวมทั้งธุรกิจต่อเน่ืองท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยนํ้ าตาลเป็น
พลงังานให้กบัมนุษย ์เอทานอลเป็นพลงังานให้กบัรถยนต ์ปุ๋ยเป็นพลงังานให้กบัพืช และไฟฟ้าเป็นพลงังานให้กบัเคร่ืองจกัร 
แนวคิดทางธุรกิจเร่ิมจากชาวไร่ส่งออ้ยมาให้โรงงาน จากนั้นผา่นกระบวนการเป็นนํ้ าตาล และมีผลพลอยไดเ้ป็นกากนํ้าตาล ซ่ึง
กากนํ้ าตาลนาํไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียท่ีไดจ้ากผลิตเอทานอล นาํไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า  กากของเสีย



จากการผลิตไบโอแก๊ส จะนาํไปผลิตเป็นปุ๋ยเพ่ือส่งให้กบัชาวไร่ต่อไป สําหรับกากออ้ยจะนาํไปผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายให้กบัการ
ไฟฟ้าหรือใชใ้นโรงงานต่อไป  
 
   สาํหรับโครงสร้างของบริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) แบ่งเป็นดงัน้ี 

-  ธุรกิจนํ้าตาล   ไดแ้ก่ บริษทั นํ้าตาลท่ามะกา จาํกดั, บริษทั นํ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี   จาํกดั, บริษทั โรงงานนํ้าตาลนิว 
กรุงไทย จาํกดั,  บริษทั นํ้าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั และ บริษทั นํ้าตาลเกาะกง จาํกดั  

-  ธุรกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั,  บริษทั เค.เอส.แอล.เอกซ์ปอร์ต จาํกดั และบริษทั วินอิน
เทรดด้ิง จาํกดั  

-  ธุรกิจพลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั, บริษทั โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั และบริษทั เคเอ
สแอล เคมี จาํกดั 

-  ธุรกิจอ่ีน ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จาํกดั และบริษทั แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตชัน่ จาํกดั 
 
สาํหรับแผนการลงทุนของบริษทั  ช่วงปี 2007 – 2009 บริษทัอยูใ่นระหวา่งการลงทุนในโครงการใหม่ โดยตน้ปี 2010 

โครงการพลงังานทดแทนท่ีบ่อพลอยจะสามารถทดลองหีบออ้ยในเฟสแรกได ้รวมถึงโรงงานนํ้าตาลในประเทศลาวและกมัพชูา 
จะเร่ิมหีบออ้ยอยา่งเป็นทางการและเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายนํ้าตาลไดใ้นปีน้ี 

 
สาํหรับโครงการพลงังานทดแทนท่ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี  ถือไดว้า่เป็นโครงการท่ีใหญ่ จะประกอบดว้ย

โรงงานนํ้ าตาลท่ีมีกาํลงัการผลิต 32,000 ตนัออ้ย  โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวนั โรงไฟฟ้าขนาด 90 MW และมี
โรงงานปุ๋ยอินทรีย ์และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ   เน่ืองจากโครงการดงักล่าวใชเ้งินลงทุนสูงถึง 7,250 ลา้นบาท  ทางบริษทัฯจึง
แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 เฟส  คือ เฟสแรก  จะลงทุนในส่วนโรงงานนํ้าตาล 14,000 ตนัต่อวนั  โรงงานเอทานอล 200,000 ลิตร 
และโรงไฟฟ้าขนาด 45 MW  โรงงานปุ๋ยอินทรีย ์     ส่วนเฟสสอง จะลงทุนเพ่ิมในส่วนโรงงานนํ้าตาล อีก 18,000 ตนัต่อวนั และ
โรงไฟฟ้าอีก 45 MW  โดยในตน้ปีน้ี บริษทัคาดวา่จะสามารถ Test Run เคร่ืองจกัรในเฟสแรกได ้  และในเฟสสองจะเร่ิม Test 
Run ไดใ้นปีถดัไป 

 
นอกจากการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนท่ีอาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี   โรงงานนํ้ าตาลท่ีประเทศลาว 

และ กมัพูชาแลว้  บริษทัฯยงัไดค้าํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR)  โดยท่ีผ่านมาบริษทัฯมีกิจกรรม
ส่งเสริมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น  กิจกรรมการปล่อยพนัธ์ุเต่าทะเลท่ีอาํเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี  การจัดตั้ งศูนยก์สิกรรม
ธรรมชาติ เพ่ืออบรมความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  เป็นตน้ 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประการใด  
ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2552 

  
วาระที ่ 3.  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2552 
ประธานฯ  ขอให้พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2552 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี โดยให ้
นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์  (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 



นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอวา่ ปีน้ีบริษทัฯ มีผลกาํไร 901 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผา่นมากาํไรประมาณ 860 ลา้นบาท ปีน้ีมีกาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 สาํหรับรายไดร้วม 12,070 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณร้อย
ละ 6 ตน้ทุนรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เป็นเงินประมาณ 8,860 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,817 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16  ค่าตอบแทนกรรมการ ใกลเ้คียงของเดิมประมาณ 13 ลา้นบาท กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 1,560 ลา้นบาท ตน้ทุนทาง
การเงินเป็นการจ่ายดอกเบ้ีย 246 ลา้นบาท จ่ายภาษีเงินได ้357 ลา้นบาท หักผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 56 ลา้นบาท เป็นกาํไรสุทธิ 901 
ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.58 บาท กาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.1 อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 7.5  ถา้แยกผลประกอบการแต่ละธุรกิจ จะ
เป็นดงัน้ี  ธุรกิจนํ้ าตาลในประเทศเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 3 เน่ืองจากราคานํ้ าตาลปรับเพ่ิมข้ึน แต่ปริมาณหีบออ้ยลดลงจึงทาํให้
รายไดเ้พ่ิมข้ึนนอ้ย สาํหรับธุรกิจเอทานอลและปุ๋ยชีวภาพ กาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43 สืบเน่ีองจากราคาเอทานอลเพ่ิมข้ึนทาํใหมี้ส่วน
ต่างกาํไรเพ่ิมข้ึน ส่วนธุรกิจโรงงานไฟฟ้า กาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เน่ืองจากมีการปรับราคาค่าไฟฟ้า ธุรกิจสนบัสนุน มีผลกาํไร 
21 ลา้นบาท ธุรกิจอ่ืน ๆ ขาดทุนประมาณ 3 ลา้นบาท ส่วนท่ีขาดทุนมาจากโครงการในประเทศลาว และโครงการในประเทศ
กมัพูชา ซ่ึงมีการหีบออ้ยน้อย และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าดอกเบ้ีย รวมแลว้ขาดทุนทั้งหมด 213 ลา้นบาท รวมทั้ ง
โครงการท่ีมีแผนการยา้ยโรงงานในอนาคต มีค่าใชจ่้ายประมาณ 13 ลา้นบาท ส่วนรายไดพิ้เศษจะเป็นการขายเงินลงทุนในบริษทั 
เคอร์ร่ีสยามซีพอร์ต จาํกดั ไดก้าํไรประมาณ 75 ลา้นบาท รวมสุทธิกาํไร 901 ลา้นบาท กล่าวโดยสรุป ธุรกิจท่ีดาํเนินการปัจจุบนั
จะมีกาํไรทั้งส้ิน 1,051 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 รายไดพิ้เศษอีก 75 ลา้นบาท และโครงการลงทุนมีค่าใชจ่้ายประมาณ 226 ลา้น
บาท  
 สาํหรับงบดุล เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 435 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 636 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 467 ลา้น
บาท สินคา้คงเหลือ 1,774 ลา้นบาท ลูกหน้ีค่าออ้ยและค่าตอบแทนการผลิต 248 ลา้นบาท ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,109 
ลา้นบาท ส่วนหน่ึงท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการลงทุนในประเทศลาว โครงการลงทุนในประเทศกมัพูชา และโครงการพลงังาน
ทดแทนท่ีบ่อพลอย ทาํใหมี้สินทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน จากเดิม 16,985 ลา้นบาท เป็น 20,562 ลา้นบาท ส่วนหน้ีสินโครงการส่วนใหญ่
จะใชเ้งินจากธนาคาร หรือการออกหุ้นกู ้ทาํให้มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากเดิม 6,528 ลา้นบาท เป็น 9,668 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 
18,094 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 5.67 บาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.89   
 สําหรับงบกระแสเงินสด เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาผลประกอบการค่อนขา้งดีทาํให้มีเงินสดจากผลการดาํเนินงาน 1,695 
ลา้นบาท ลงทุนในท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 3,821 ลา้นบาท และมีการกูเ้งินเพ่ิม 1,988 ลา้นบาท  
 

นายฮ้ังใช้  อัคควัสกุล (ผูถื้อหุน้รายยอ่ย) สอบถามวา่ การท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาลนอ้ยลง ราคานํ้าตาลเพ่ิมข้ึนเกิดจากการ
ผลิตหรือการแข่งขนัแยง่ออ้ยกนั 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีในปีก่อนมีปริมาณออ้ยทัว่
ประเทศ 73 ลา้นตนั เทียบกบัปีท่ีผา่นมามีปริมาณ 66 ลา้นตนั และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากกาํลงัการผลิตของบริษทัลดลงเน่ืองจากมี
การขอยเคร่ืองจกัรไปประเทศกมัพชูา  
 

นายฮ้ังใช้  อคัควสักลุ (ผูถื้อหุน้รายยอ่ย) สอบถามวา่ ท่ีโรงงานใหม่จะมีออ้ยเพียงพอตามกาํลงัการผลิตหรือเปล่า 
 

นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ช้ีแจงว่า สําหรับโรงงานท่ียา้ยไปอาํเภอบ่อพลอย จังหวดั
กาญจนบุรี เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดมี้การส่งเสริมไวแ้ลว้ ซ่ึงมีออ้ยประมาณลา้นกว่าตนั แต่เดิมนั้น หากมีการขนส่งออ้ยมาท่ีโรงงานจะมี
ค่าใชจ่้ายสูง  ดงันั้น การยา้ยโรงงานไปในแหล่งวตัถุดิบน่าจะเป็นการจูงใจใหช้าวไร่ปลูกออ้ยเพ่ิมและประหยดัค่าขนส่งออ้ยไป



ไดม้าก ซ่ึงพ้ืนท่ีในอาํเภอบ่อพลอย ยงัมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรอีกมาก เม่ือโรงงานยา้ยไปแลว้คาดวา่ภายใน 3 ปีจะสามารถหีบออ้ย
ไดต้ามเป้าหมายประมาณ 3 ลา้นตนัต่อปี  
 

นายฮ้ังใช้  อคัควสักลุ (ผูถื้อหุน้รายยอ่ย) สอบถามวา่ เร่ืองท่ีวา่นํ้าตาลขาดแคลนเป็นความจริงหรือไม่อยา่งไร 
 

นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) ช้ีแจงวา่ นํ้าตาลบริโภคในประเทศประมาณ 20 ลา้นกระสอบ ปี
น้ีสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย กาํหนดให้สาํรองนํ้ าตาลเพิ่มข้ึน 1 ลา้นกระสอบ รวมเป็น 21 ลา้นกระสอบ ถา้
ตามตวัเลขท่ีสํารองไม่น่าจะขาดแคลน แต่อาจจะมีผลกระทบหากยี่ป๊ัวท่ีซ้ือแลว้ นาํไปส่งออกยงัต่างประเทศ   ส่วนโรงงาน
นํ้าตาลจะมีการข้ึนงวดตามปกติ  
 

นายฮ้ังใช้  อัคควัสกุล (ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย) สอบถามวา่ ราคาส่งออกกบัราคาในประเทศแตกต่างกนัมานอ้ยแค่ไหนและ
ราคาท่ีกระทรวงพาณิชยค์วบคุมอยูใ่นอตัราเท่าไร 
  

นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) ช้ีแจงวา่ ราคานํ้าตาลโควตา ก. (นํ้าตาลบริโภคภายในประเทศ) 
ขาย 20 บาทหนา้โรงงาน รวมค่าขนส่งและอ่ืน ๆ เป็น 21 - 22 บาท สาํหรับโควตา ค. (นํ้าตาลส่งออก) เม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมาราคา
ประมาณ 25 - 28 บาท โดยราคาค่อนขา้งผนัผวนตามราคาตลาดโลก 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ จะมีการแกปั้ญหาผลขาดทุนอยา่งไรเน่ืองจากมีจาํนวนมากถึง 200 กวา่ลา้นบาท  
 

นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) ช้ีแจงวา่ สาํหรับผลขาดทุน 200 กวา่ลา้นบาท เป็นการลงทุน
โครงการ ในประเทศลาวและกมัพชูา เร่ิมตน้โครงการจากศูนย ์เน่ืองจากจะตอ้งสอนและแนะนาํทั้งสองประเทศตั้งแต่การเร่ิม
ปลูกออ้ย รวมทั้งตอ้งพฒันาพ้ืนท่ีใหม่ ดงันั้นจะตอ้งใชเ้วลา 2 - 3 ปี การลงทุนในประเทศลาว และกมัพชูา สามารถส่งนํ้าตาลไป
ยงัตลาดยโุรป ไดใ้นราคาท่ีสูง  

 
ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ หนา้ท่ี 80 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงบรวม ตวัสาํคญัเป็นค่าใชจ่้ายอะไร 

 
นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายของโครงการต่างประเทศ 

เป็นค่าใชจ่้ายเกิดจากความเสียหายในการปลูกออ้ยบางส่วน มีผลผลิตท่ีตํ่าเกินไป อีกส่วนหน่ึงเป็นค่าใชจ่้ายบริหารเน่ืองจากมี
พนกังานเพ่ิมข้ึนสาํหรับโครงการต่างประเทศและโครงการบ่อพลอย  
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ หนา้ท่ี 101 สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเป็นระยะเวลา 9 เดือน เพ่ิมข้ึนอีก 10 กวา่ลา้นบาท จะ
เร่งใหช้าํระหน้ีไดห้รือไม่ 
  

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล 
จาํกดั (มหาชน) ไปลงทุนในโรงแป้งสาลี สาํหรับปีท่ีผา่นมาไดจ้าํหน่ายแป้งสาลีให้กบัลูกคา้แลว้เกิดปัญหาจาํนวน 2 ราย จึงทาํ
ใหเ้กิดLoss ซ่ึงไดมี้การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวป้ระมาณ 10 กวา่ลา้นบาท จะมีผลกระทบกบังบของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 
23 หรือประมาณ 2 ลา้นกวา่บาท  



 
นายประภาส  ชุติมาวรพันธ์ (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส) ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า สําหรับแป้งมีความอ่อนไหวมี

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายค่อนขา้งสูง เช่นว่าการเก็บนานเกินไป หรือการดูแลไม่ทัว่ถึง เราพยายามดาํเนินงานให้ดีโดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยนํ้ าตาลทรายเพิ่มข้ึนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์มีการคาํนวณอยา่งไร
ครับ 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ สาํหรับปีท่ีผา่นมามีการประกาศเพ่ิมราคานํ้าตาล 5 
บาท เพ่ือนาํส่งกองทุนฯ ซ่ึงในปี 2551 มีการปรับราคากลางปี แต่เม่ือปี 2552 นาํส่งเงินทั้งปี ทาํใหมี้ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนฯ 
เพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั 
 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า สาํหรับอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย จะเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ สัดส่วน 30 : 70 
โดยชาวไร่สัดส่วนร้อยละ 70 โรงงานสัดส่วนร้อยละ 30 จึงมีการร่วมกนัเพ่ือกูเ้งินเม่ือช่วงท่ีราคาออ้ยตกตํ่า ภายหลงัจึงมีการ
ประกาศปรับราคานํ้าตาลเพ่ิม 5 บาท เพ่ือนาํส่งกองทุนฯ แลว้กองทุนฯ นาํมาชาํระหน้ีให ้ทาํใหร้ะบบมีเสถียรภาพมากข้ึน 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ตวัเลขในหนา้ 80 ตวัเลขค่าธรรมเนียม ไม่ตรงกบัตวัเลขในหนา้ 113  
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ สาํหรับตวัเลขหนา้ 113 จะแสดงเฉพาะจาํนวน 5 
บาท สาํหรับตวัเลขในหนา้ 80 จะเป็นยอดรวมทั้งหมด เกิดจากการถอดภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อีกหลายตวั  
 

ผู้ถือหุ้น เสนอวา่ ดงันั้น ในปีถดัไปควรจะระบุรายละเอียดส่วนอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบดว้ย 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ หนา้ 104  มีการจ่ายเงินปันผลแค่ 3 บริษทั ทาํไมไม่จ่ายปันผลสาํหรับบริษทัท่ีมีกาํไร 
 

นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ สาํหรับ บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั  บริษทั 
โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั มีการลงทุนเพ่ิมจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ รัฐบาลจาํกดัปริมาณส่งออกหรือไม่ ถา้ไม่จาํกดัทาํไมเราไม่ส่งออกเน่ืองจากกาํไรดีกวา่ และเงินท่ี
เกบ็ 5 บาทเกบ็ทุกโรงงานหรือไม่ 
 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า สําหรับประเทศไทย แบ่งเป็น 3 โควตา โดยนํ้ าตาลโควตา ก. นํ้ าตาลท่ีบริโภคภายในประเทศ 
โควตา ข. และโควตา ค. สําหรับการส่งออก หากทุกบริษทัส่งออกทั้งหมดจะทาํให้นํ้ าตาลขาดตลาด  เพราะฉะนั้นการกาํหนด
โควตาไวช้ดัเจนเป็นส่ิงท่ีดีสาํหรับผูบ้ริโภค และนํ้าตาลจะไม่ขาดแคลน  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประการใด   
 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
2552 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 



 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
วาระที ่ 4.  พจิารณาอนุมตัจิัดสรรกาํไรเพือ่จ่ายเงนิปันผลและสํารองตามกฎหมาย 
ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฎหมาย ขอให้คุณชนะชยั  

ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอ  
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ กาํหนดให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทัหลงัหักภาษีและ
สาํรองตามกฎหมายแลว้ จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิ 
ประจาํปี 2552 จาํนวน 459.70 ลา้นบาท คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2552 ใหก้บั
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือเท่ากบัร้อยละ 25.81 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงการจ่ายปันผลปีน้ีจะนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา โดยคณะกรรมการมีแผนท่ีจะออก Warrant ใหก้บัผูถื้อ
หุน้เพ่ือเป็นการชดเชย  
 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ถา้จะจ่ายเงินปันผลในอตัราเท่าเดิม 0.22 บาทต่อหุ้น ไดห้รือไม่ เพราะในวนัท่ีออก Warrant ไม่
แน่ใจวา่จะยงัถือหุน้อยูห่รือไม่ เน่ืองจากซ้ือหุน้เพราะคิดวา่จะไดปั้นผลอตัรา 0.22 บาทต่อหุน้  
 

นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ สาํหรับการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในวนัท่ี 25 มีนาคม 
2553 ซ่ึงคาดวา่ Warrant  น่าจะไดภ้ายในเวลาไม่นาน ข้ึนอยูก่บัการประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัท่ีจะมีข้ึนต่อจากน้ี 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประการใด  
 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.15  บาท รวมเป็น
เงิน 232,500,000.-  บาท ซ่ึงเท่ากบัประมาณร้อยละ 50.58 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากบัร้อยละ 25.81 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2553 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2553  

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที่  5.  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ
อสิระเพิม่ 

5.1  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 3 กรรมการ ดงัน้ี 
" ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 



กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วน
ปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด”้โดยในปี 2552 มีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 6 คน ดงัน้ี 
 1.  นายมนู  เลียวไพโรจน์   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 2.  นายจาํรูญ  ชินธรรมมิตร์    กรรมการ  
 3.  นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั   กรรมการ  
 4.  พลตาํรวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ  กรรมการอิสระ 

5.  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ 
6.  นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการหรือวาระเขา้
มายงับริษทัฯ  

ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ  ใน
คราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2553 จึงเห็นควรเสนอให้
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนขา้งตน้ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 2.  นายจาํรูญ  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ  
 3.  นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั  กรรมการ  

4.  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
5.  นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
ยกเวน้ พลตาํรวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ เน่ืองจากเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไม่สมควร

เป็นผูพิ้จารณาเสนอตนเอง ดงันั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้มี
ความเห็นใหพ้ลตาํรวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ  กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ซ่ึงมติคณะกรรมการบริษทั ไดเ้สนอใหก้รรมการทั้ง 6 คนกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ประธานฯออกจากหอ้งประชุมจึงขอใหน้ายประภาส  ชุติมาวรพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน  
  

ประธานฯ  กล่าววา่ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
 

 1.  นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

  
 2.  นายจาํรูญ  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ  

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 
 3.  นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั  กรรมการ  

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 



 4.  พลตาํรวจเอกบุญเพญ็  บาํเพญ็บุญ  กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
5.  นายชลชั ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
6.  นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
เม่ือท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งแลว้ ประธานฯ ขอเชิญใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

กลบัเขา้หอ้งประชุม และใหน้ายมนู  เลียวไพโรจน์ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมตามเดิม  
 

5.2  เลอืกตั้งกรรมการอสิระเพิม่ 
ประธานฯ  กล่าววา่ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.4/2552 โดยกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมี

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประกาศรับสมคัร “กรรมการอิสระ” ผ่านทางเวบ็ไซต ์และการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ของบริษทัฯ เชิญให้ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ มีผูส้มคัร
เบ้ืองตน้รวม 6 คน และ ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 
2553 จึงไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ
บริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้ มีมติเห็นชอบใหเ้สนอรายช่ือจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1.  นายการุณ  กิตติสถาพร   
2.  ศ.ดร. วรภทัร  โตธนะเกษม  
3.  ดร. นงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ 
 
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติมอีก 3 คน โดยใหเ้ลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
1.  นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
2.  ศ.ดร. วรภทัร  โตธนะเกษม กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 
3.  ดร. นงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 
ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระเพ่ิมเติมทั้ง 3 คน  

 
วาระที ่ 6.  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 



ประธานฯ  กล่าววา่ ขอใหน้ายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน และเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั  กรรมการบริหาร  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการชุดยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอค่าตอบแทนเท่าเดิม ดงัน้ี 
 1.  ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ   ปีละไม่เกิน     480,000.- บาท  
 2.  ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน      480,000.- บาท  
 3.  ค่าตอบแทน-กรรมการแต่ละราย                ปีละไม่เกิน      400,000.- บาท      
 4.  ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม คร้ังละ 500 บาท/คน 
 5.  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 5,000 บาท/คน และเลขานุการกรรมการชุดยอ่ยท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ
ไม่เกิน 3,000 บาท/คน 
  
 ไม่มีผูถื้อหุ้นใดคดัคา้น ท่ีประชุมพิจารณามีมติอนุมติัหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทน และเบ้ียประชุมกรรมการ
บริษทั  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอ่ย ตามอตัราค่าตอบแทนเดิมท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่ 7.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ   กล่าวว่า  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู ้สอบบัญชี ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั และขอให้นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
 
 นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอใหผู้ ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยให้ผูส้อบบญัชี
ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี  

 

                     รายช่ือ                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่จํานวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัทฯ 
                    1. นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ                                  6977                                        -  
                    2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา                                  4664                                        5 
                    3. นายสมยศ  ววิรรธน์อภินยั    5476                                        - 
 
                และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 1,150,000.- บาท สาํหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2553 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมประการใด  



ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้ นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6977 หรือ 
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  4664 หรือ นายสมยศ  วิวรรธน์อภินยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 5476 แห่งบริษทั สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลาคม 2553 พร้อมทั้งมอบอาํนาจให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัและงบการเงินรวม ในอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี จาํนวน 1,150,000.- บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,167,838  เสียง  ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่ 8.  พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ประธานฯ ขอใหน้ายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมว่า สําหรับวาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 11 ขอ

นาํเสนอเป็นภาพรวมให้ผูถื้อหุ้นก่อน โดยบริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,550 ลา้นหุ้น จะ
ขอเพ่ิมทุนทั้งหมด 320 ลา้นหุน้ รวมเป็น 1,870 ลา้นหุ้น ส่วนท่ีเพ่ิมทุนจะนาํมารองรับการออก Warrant  จาํนวน 155 ลา้นหุ้น ผู ้
ถือหุน้เดิม 10 หุน้ จะได ้1 Warrant ราคา Exercise price 10 บาท และอีกส่วนหน่ึงจะรองรับหุน้ PO จาํนวน 150 ลา้นหุน้ ส่วนน้ี
สาํหรับประชาชนทัว่ไปท่ีซ้ือหุ้น PO จะไดรั้บ Warrant ไปดว้ย ในอตัรา 10 ต่อ 1 เช่นกนั เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีหุ้นมารองรับ 
Warrant ท่ีออกพร้อมกบัหุ้น PO อีกจาํนวน 15 ลา้นหุ้น รวมทั้งหมดเป็น 320 ลา้นหุน้ ดงันั้นโดยสรุปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกจะเป็นการให้ผูถื้อหุ้นเดิม ส่วนท่ีสองจะเป็นการขายหุ้น PO บวกกบั Warrant ให้กบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงการขายหุ้น PO 
บวกกบั Warrant ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการ กลต. วา่จะอนุมติัเม่ือไร โดยมีกาํหนดระยะเวลาวา่จะตอ้งภายใน 1 ปี ถา้ไม่สามารถ
ดาํเนินการไดภ้ายใน 1 ปี จะตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุน้ใหม่ ทั้งน้ีจึงมีการเขียนรองรับไวว้า่ถา้เกิดจะตอ้งมีการขออนุมติัใหม่จะตอ้งไม่
ไปปรับสิทธ์ิของ warrant ชุดแรกท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม  
 ดงันั้น ขอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาวาระท่ี 8 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมด 
320 ลา้นหุ้น โดยแบ่งเป็น เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปจาํนวน 150,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 170,000,000 หน่วย ซ่ึงจาํนวน 155,000,000 หน่วย ให้ผูถื้อหุ้นเดิม และจาํนวน 15,000,000 
หน่วยใหผู้ซ้ื้อหุน้ PO  
 

นายฮ้ังใช้  อัคควัสกุล (ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย) สอบถามว่า อตัราส่วนการขายหุ้น PO ใชอ้ตัราเท่าไหร่ของอตัราส่วนหุ้น
ปัจจุบนั และอตัราส่วนท่ีจะจ่าย Warrant  นั้นจ่ายอยา่งไร   
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ หุ้น PO จะกาํหนดให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มาซ้ือ
ส่วนราคาจะมีกาํหนดในวาระถดัไปซ่ึงราคาท่ีขายห้ามตํ่ากว่าร้อยละ 95 ของราคาตลาด ส่วนผูถื้อหุ้นเดิมท่ีถือ ณ เวลาหน่ึงจะ
ไดรั้บ warrant 10 ต่อ 1 ถา้หากมีหุน้จาํนวน 100 หุน้ จะไดรั้บ warrant จาํนวน 10 warrant ส่วนวนัท่ีจะกาํหนดสิทธิในการรับ 
warrant คณะกรรมการจะกาํหนดอีกคร้ังหน่ึง   
  

ผู้ถือหุ้น  สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองระยะเวลาการไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นเดิม และ warrant ในส่วน 
155,000,000 warrant และในส่วน 15,000,000 warrant จะออกพร้อมกนัหรือไม่ 



  
นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก 155,000,000  ลา้นหุน้ 

เป็นเกณฑใ์หต้ามสิทธ์ิกบัผูถื้อหุน้เดิมตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์่อนขา้งจะผอ่นผนั 
โดยระยะเวลาในการออกข้ึนอยูก่บัมติคณะกรรมการบริษทั ส่วนท่ีสอง 150,000,000 หุ้นรวมกบั 15,000,000 warrant เป็นการ
ออกให้กบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก่์อนจึงจะสามารถ
นาํไปขายได ้ดงันั้น ระยะเวลา warrant ท่ีจะเร่ิมซ้ือขายของทั้งสองส่วนจึงไม่ตรงกนั โดยส่วนแรกข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริษทั 
ส่วนท่ีสองคาดวา่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุมติัประมาณ มิถุนายน – กรกฎาคม หลงัจากน้ีข้ึนอยู่
กบัคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาใหอ้อกช่วงไหน โดยหลงัจากท่ี กลต. อนุมติัแลว้จะตอ้งดาํเนินการภายใน 1 ปี  อยา่งไรกต็าม 
บริษทัฯ พยายามให ้warrant ทั้งสองส่วนใชช่ื้อเดียวกนั 
 

ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ หากใชช่ื้อเดียวกนัไม่ไดจ้ะเป็น warrant 1 กบั warrant 2 ใช่หรือไม่ และ อายไุม่เท่ากนัใช่หรือไม่ 
  

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ การส้ินสุดของทั้งสอง warrant หมดพร้อมกนั แต่
อายจุะไม่เท่ากนั แต่เวลาท่ีจะใชสิ้ทธิเท่ากนั 
 

ผู้ถือหุ้น  กล่าววา่ ไม่ควรขายหุน้ตํ่ากวา่ราคาตลาด เพราะอาจจะเหมือนกบัหุน้ตวัอ่ืนจะทาํใหร้าคาหุน้ตกตํ่า 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงว่า ไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขราคาขายหุ้นไวแ้ลว้ใน
วาระท่ี 11 ครับ 
 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามเพิ่มประการใด ท่ีประชุมพิจารณา ลงมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากจาํนวน 
1,550,000,000.- บาท เป็นจาํนวน 1,870,000,000.- บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 320,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปจาํนวน 150,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของ บริษทัจาํนวน 170,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,116,638  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  51,200  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่ 9.  พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 
ประธานฯ ขอใหน้ายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรับวาระน้ีเม่ือมีการเพ่ิมทุนแลว้

จะตอ้งมีการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รวมจาํนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพ่ือเสนอขายดงัน้ี 
       (ก)  จาํนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน ในอตัรา 10 หุน้สามญั

เดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง 



       (ข)  จาํนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กบันกัลงทุนทัว่ไปท่ีซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามวาระขา้งตน้ ใน
อตัรา 10 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้
ปัดท้ิง 

 
ผู้ถือหุ้น  กล่าววา่ จาํนวนเงินท่ีขาย IPO จะนาํไปทาํอะไร 

  
นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงวา่ เงินท่ีไดจ้ะนาํไปลงทุนในโครงการบ่อพลอยเฟสท่ี 

2 บางส่วน โครงการต่าง ๆ ท่ีในอนาคตคณะกรรมการบริษทัจะดาํเนินการต่อไป และนาํมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษทั เช่น ค่า
ออ้ย ปัจจุบนัราคาออ้ยเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมาก จึงทาํใหมี้ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนหมุนเวยีนมากข้ึน   
 

ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ ปัจจุบนัปริมาณเงินเพียงพอหรือไม่ หรือจาํเป็นตอ้งกูเ้พ่ิมข้ึน 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงว่า เช่นโครงการบ่อพลอย 7,250 ลา้นบาท ใชใ้นปีน้ี
ประมาณ 3,000 กวา่ลา้นบาท หากมีการออกขายหุน้คาดวา่น่าจะไดป้ระมาณ 2,000 กวา่ลา้นบาท ยงัตอ้งกูเ้งินเพ่ิมอีกบางส่วน 
 

ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ บริษทัมีกาํไรสะสมมากทาํไมไม่นาํมาใชบ้างส่วนเพ่ือลดดอกเบ้ียจ่าย 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ช้ีแจงว่า บริษทัฯมีการการนาํกาํไรสะสมออกไปใช ้เช่น 
ในช่วงท่ีผา่นมามีแค่4 โรงงานนํ้าตาล  ต่อมาบริษทัฯมีการลงทุนเพ่ิมในส่วนของโรงงานเอทานอล โรงงานไฟฟ้า และโครงการ
ในประเทศลาวและกมัพชูา 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมประการใด  

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รวมจาํนวนไม่
เกิน 170,000,000 หน่วย เพ่ือเสนอขายดงัน้ี 

(ก) จาํนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน ในอตัรา 10 หุน้สามญั 
เดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

(ข) จาํนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปท่ีซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามวาระขา้งตน้ ในอตัรา 
10 หุน้สามญัเพิ่มทุน ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย ทั้งน้ี การจดัสรร
เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัและการจดัสรรเพ่ือเสนอขายใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปอาจทาํในคราวเดียวกนัหรือทาํแยก
คนละคราวต่างหากจากกนักไ็ด ้

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,116,638  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  51,200  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที่ 10.  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบียน  



ประธานฯ  กล่าววา่ ขอใหน้ายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนตามวาระขา้งตน้ คณะกรรมการจึงอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  1,870,000,000 บาท  (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,870,000,000 หุน้    (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ       1 บาท   (หน่ึงบาทถว้น) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,870,000,000  หุน้   (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -    หุน้   (-หุน้)” 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมประการใด  

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนโดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  1,870,000,000 บาท  (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,870,000,000 หุน้    (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ       1 บาท   (หน่ึงบาทถว้น) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,870,000,000  หุน้   (หน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -    หุน้   (-หุน้)” 
 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,116,638  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  51,200  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่11.  พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน รวมถึงการอนุมตัมิอบหมายอาํนาจ 
ประธานฯ  กล่าววา่ ขอใหน้ายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
นายชนะชัย  ชุตมิาวรพนัธ์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เสนอต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรับ 150 ลา้นหุน้  PO ซ่ึงมีผูถื้อหุน้

หลายท่านสอบถามเก่ียวกบัราคา ทั้งน้ีราคาท่ีจะกาํหนดอยูใ่นขอ้ (3) กาํหนดใหข้ายราคาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 95 ของราคาตลาด โดย
จะมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบันกัลงทุน
ทัว่ไป ทั้งน้ี ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนน้ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลงัโดยจะพิจารณาจาก
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้บริษทั 7- 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้บันกัลงทุนทัว่ไป  
 ทั้งน้ีในวาระน้ีจะมีการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารดาํเนินการต่าง ๆ  
 



 ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมประการใด  
ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมติัมอบหมายอาํนาจ ดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหก้บันกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีจะกาํหนดในภายหลงั (รายละเอียดตามขอ้ (3)) 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 170,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และนกัลงทุนทัว่ไปตามท่ีอนุมติัในวาระขา้งตน้ 
(3) มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหก้บั

นกัลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ี ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลงัโดยจะ
พิจารณาจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้บริษทั 7- 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้นใหก้บันกัลงทุน
ทัว่ไป กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ราคาเสนอขายดงักล่าวจะมีอตัรา
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด โดยใหค้าํนึงถึงการสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(Book Building) และสภาวะการ
ซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะนั้น 

นอกจากน้ี การมอบอาํนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าว ตลอดจนใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนั
จาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดทุ้กประการ รวมถึงการจดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ซ่ึงคาํขออนุญาต 
หนงัสือช้ีชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํเนินการดงักล่าวไดภ้ายใตข้อบเขต
ของกฎหมาย 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  1,250,116,638  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  51,200  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระที ่12.  เร่ืองอืน่ ๆ  
ประธานฯ  กล่าวเชิญใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือมีขอ้ซกัถามท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

 
ผู้ถือหุ้น  กล่าวว่า ขอให้อธิบายว่าบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรืออนัจะเกิดข้ึน และเร่ืองการ

ส่งออกร้อยละ 60 บริษทัฯมีการทาํ Forward อตัราแลกเปล่ียนหรือไม่  
 

นายจํารูญ  ชินธรรมมติร์ (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) ช้ีแจงวา่ การป้องกนัความเส่ียงธุรกิจนํ้าตาลคือออ้ย ซ่ึงเป็นหวัใจ
ของการผลิตนํ้ าตาล เป็นพืชผลทางการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจยัสาํคญั บริษทัฯมีการส่งเสริมใหช้าวไร่ใช้
ระบบนํ้ าหยดซ่ึงจะทาํให้ใชน้ํ้ าน้อยลง ในแต่ละปีหน่วยงานราชการมีเงินกูใ้ห้กบัชาวไร่ในอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือลงทุนไม่เกิน 
4,000 บาทต่อไร่ กาํหนดใหร้ายละไม่เกิน 200,000 บาท สาํหรับการส่งออกบริษทัส่งออกร้อยละ 60 ไดมี้การป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะทาํการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตาม บริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ชาวไร่ โรงงาน และส่วนราชการ ร่วมกนัพิจารณากาํหนดราคานํ้ าตาลในการขาย    บริษทัฯ จะมีผลกาํไรหากทาํราคาไดดี้กว่า 
บริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั  
 



นายประภาส  ชุติมาวรพันธ์ (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส) ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ตามท่ีท่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กล่าววา่ ออ้ยคือปัจจยัท่ีสาํคญั ไดมี้การส่งเสริมวจิยัออ้ยใหมี้คุณภาพดี และยงัช่วยลดการนาํเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ โดยใชปุ๋้ย
ของเราท่ีนาํของเหลือใชม้าผลิต ปกติออ้ยไดไ้ม่ถึง 10 ตนัต่อไร่ ขณะน้ีบางแปลงสามารถปลูกออ้ยได ้20 ตนัต่อไร่ จะเห็นไดว้า่
ในอนาคตถา้เราสามารถนาํออ้ยมาเป็นวตัถุดิบให้โรงงานมากข้ึน จะทาํให้ไดผ้ลผลิตอย่างอ่ืน เช่น  เอทานอล ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึน
เช่นกนั 
 

นางสุมนทา  วัฒนะสิน (ผูถื้อหุ้นรายย่อย)  กล่าวว่า อยากทราบว่าบริษทัย่อยท่ีนาํผลพลอยไดไ้ปผลิตต่อมีผลกาํไร
หรือไม่อยา่งไร 
 

 นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) ช้ีแจงวา่ ปีท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้ามีผลกาํไรประมาณ190 ลา้นบาท 
โรงงานเอทานอลมีผลกาํไรประมาณ 141 ลา้นบาท สาํหรับคาร์บอนเครดิตกาํลงัดาํเนินการ ยงัไม่ไดเ้งิน ส่วนปุ๋ยชีวภาพเป็นการ
นาํของเสียมาผลิต นาํไปขายให้กบัชาวไร่บา้งและนาํมาใชใ้นไร่ออ้ยของบริษทัฯ โดยเราใชร้ะบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
พยายามใชปุ๋้ยอินทรียไ์ม่ใชส้ารเคมี  
 

นายศุภกร  ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผูถื้อหุน้รายยอ่ย) สอบถามถึง กรณีท่ีมีการรายงานวา่มีการใชปุ๋้ยของตวัเองลดการนาํเขา้
ปุ๋ยเคมี ทาํใหส้ามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได ้20 ตนั แลว้ค่าความหวานลดลงหรือไม่ 
 

นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส) ช้ีแจงว่า ไม่ทาํให้ความหวานลดลง ตามท่ีมีการระบาด
ของโรคต่าง ๆ เราไดมี้การพฒันาดินท่ีมีการเส่ือมสภาพ โดยการนาํอินทรียส์ารกลบัเขา้ไป ส่วนพนัธ์ุออ้ยนั้น ทางบริษทัฯมีการ
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในการพฒันา  
 

ประธานฯ  กล่าวเสริมว่า ราคานํ้ าตาลในประเทศถูกกาํหนดโดยกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่สูง เม่ือเทียบกบั
บางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น องักฤษ อเมริกา ในบางประเทศนั้น จะมีราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท แมแ้ต่ประเทศเพ่ือนบา้นบางคร้ัง
ราคาก็สูงกวา่ประเทศไทย ประเด็นสําคญัในการผลิตออ้ยและนํ้ าตาลมี 2 ส่วนดว้ยกนั ออ้ยสามารถผลิตไดต้นัต่อไร่มากก็จะดี 
เม่ือประมาณ 10 – 15 ปี ท่ีผา่นมาผลิตไดต่้อไร่ 7 ตนั ถือวา่ไดน้อ้ยมาก ปัจจุบนัมีการพฒันาใชปุ๋้ยอินทรีย ์พลิกฟ้ืนดินใหดี้ข้ึนทาํ
ให้ผลผลิตตนัต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น 15 ตนั หรือ 20 ตนั แต่ไม่ใช่ทุกแปลงจะไดเ้หมือนกนั คือตนัต่อไร่ดีข้ึน และส่วนคุณภาพออ้ย
ตอ้งดีดว้ย เม่ือคุณภาพออ้ยดีความหวานก็จะสูงข้ึน เม่ือมาถึงโรงงานจะตอ้งมีประสทธิภาพในการสกดัเอานํ้าออ้ยออกมาเพ่ือทาํ
นํ้ าตาล ในอดีตเราสามารถนาํออ้ย 1 ตนัมาผลิตนํ้ าตาลไดป้ระมาณ 80 – 90 กิโลกรัม ท่ีผ่านมาโรงงานนํ้ าตาลขอนแก่น เป็น
โรงงานท่ีไดรั้บรางวลัจากการผลิตนํ้ าตาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดม้ากกวา่ 100 กิโลกรัม ซ่ึงถือไดว้่า โรงงานในกลุ่ม KSLมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีเยี่ยมในเอเชีย โดยเฉพาะโรงงานนํ้ าตาลท่ีบ่อพลอยซ่ึงกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะน้ี เป็น
โรงงานนํ้าตาลท่ีทนัสมยัมาก  
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานฯ  จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลา
มาร่วมประชุม  

 

ปิดการประชุมเวลา 16.35 น.   
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